

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

TPOLY - มองยาวๆ ก็ยังดูดี

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

ขอแปะไว้อีกวันก็แล้วนะ ถึงเรื่อง โครงการ UTRADE Investment Academy ซึ่งจะเป็น รุ่นที่ 4 แล้วนะครั้บ (ถ้ารวม Learn to Rich ด้วย ก็รุ่น 5 เลยนั่น)... โดยรุ่น 4 นี้ จะเปิดภาคเรียนจริง หรือ มีการเรียนครั้งแรก ใน วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 (เช้า-บ่าย) และจะมีเรียนในวิชาต่อๆ ไป จนครบหลักสูตรที่ทาง UOBKH ได้จัดไว้... โดยคร่าวๆ ของรุ่น 4 นี้ ก็น่าจะมีอยู่ 8 วิชา ซึ่งก็น่าจะใช้เวลาเข้าอบรมหรือเรียนกันทั้งสิ้น 4 วัน (วันละ 2 วิชา)... การที่นักลงทุน จะเข้าในโครงการ รุ่น 4 นี้ ทางUOBKH ได้มีการกำหนดให้รุ่นนี้ เป็นการรับลูกค้าใหม่ หรือ นักลงทุนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นลูกค้ากับ UOBKH มาก่อน... แล้ววิธีการที่จะเข้าโครงการ ก็ต้องแน่นอนครั้บ เงื่อนไขแรก ต้องเข้ามาเป็นลูกค้าของ UOBKH ก่อนเลย โดยเราจะมีการเปิดรับสมัครท่านที่สนใจ ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นวันสัมมนาใหญ่ ที่ทาง UOBKH ได้จัดขึ้น ณ M Academy (BIG C ราชดำริ ชั้น 6) โดยในวันงานสัมมนา ท่านที่สนใจเข้าโครงการ จะต้องเตรียมเอกสาร ในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับ UOBKH ให้พร้อม โดยหลังจากนั้น เมื่อท่านได้รับการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว มีเลขบัญชีแล้ว ท่านก็จะได้รับสิทธิ์เข้า โครงการ UIA. รุ่น 4 และอย่าลืมนะครั้บว่า ทาง UOBKH จะรับผู้สนใจในแต่ละรุ่น ในจำนวนจำกัด... รุ่น 4 เป็นรุ่นสุดท้ายของปีนี้ รุ่นต่อไป (รุ่น 5) ต้องรอกันยาวถึงกลางๆ ปีหน้าเลยครั้บ ดังนั้น นักลงทุนที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าUOBKH และอยากเรียนเรื่องการลงทุน รุ่นนี้ ไม่ควรพลาด (ปกติ เราจะให้สิทธิ์เฉพาะลูกค้าUOBKH เท่านั้น)

ดูตามเกม...

มาเล่นไล่ราคาในช่วงบ่าย แถมท้ายๆ ตลาดอีกต่างหาก แล้วถ้าวันนี้ ขึ้นแรง หรือขึ้นต่อเลย ก็อาจจะเจอแรงขายบ้างเป็นธรรมดาอีกนั่นแหละ... แต่ถ้าเปิดสเบ๊นัย ต้องรีบคว้าหุ้นเลยละ

แนวรับ

: ... 5.45-5.25 ถ้ามี นำเก็บ แต่ถ้าไม่มี ก็ดู 5.55-5.50 ก็พอได้

เป้าหมาย

: ... เก็บไว้ยาว ๆ หน่อย หรือ ถือระยะกลาง ๆ ขึ้นไป รอขาย 9.0

Price Chart...(TPOLY)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TPOLY... จริงๆ แล้ว รูปแบบของ MA. ตามที่เราใช้ คือ เรื่อง Bullish Pattern in MA. นั้น มีภาพให้เห็นชัดเจน และราคาที่ระดับ 4.50 คือระดับที่ เส้นเรียงตัวในภาวะดังกล่าว ดังนั้น จะมองเป้าหมายไว้ที่ระดับ 9.00 ตามสถิติของหุ้นราคาต่ำกว่า 10.0 ครั้บ.. ส่วนในภาพนี้ เราก็จะเห็นอีกเช่นกันว่า TPOLY อยู่ในช่วงของหุ้นที่เป็น Bull Stage จริง คือ ราคาอยู่เหนือเส้น 3 เซียน และ เส้น 3 เซียนก็อยู่เหนือ MA200days แต่สิ่งที่คาดหวังได้อีกกรณีหนึ่งคือ การที่ราคาขึ้นมาเกินระดับ 1 ใน 3 ของช่วงที่เคยมีมา ซึ่งนั่นจะแปลว่าราคาหุ้นมีโอกาส ทำรูปแบบตัว U และเป้าหมายของรูปตัว U นั้น ก็เกือบๆ 9.0 หรือ จะหวัง 9.00 ไว้ก็ไม่ผิด

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน